



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/ไซไซตี้ / ภาพข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6283

หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 42.18 Ad Value: 74,236.80 PRValue (x3): 222,710.40

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: พระองค์ฯ 3 ทรงเปิดโครงการ 'ธรรมด้วยพืชธรรมฯ'

พระองค์ฯ ทรงเปิดโครงการ 'ธรรมด้วยพืชธรรมฯ'



● พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจ "ธรรมด้วยพืชธรรม & เชื่อมเรือนจำกับสังคม" ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแห่งที่ 19 ของการเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันก่อน

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,519 คน เป็นผู้ต้องขังหญิง 307 คน ผู้ต้องขังชาย 2,212 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562) โดยพื้นฐานของสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีค่อนข้างดี ประชาชนภาพรวมค่อนข้างมีฐานะจากการมีสวนผลไม้ บ่อพลอย และอื่นๆ จึงส่งผลให้การกระทำผิดของคนที่นี่มีลักษณะของอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ความผิดเกี่ยวกับเพศ และคดียาเสพติดที่เป็นคดีส่วนใหญ่ของเรือนจำ โดยปรากฏว่ายาเสพติดที่ผู้กระทำความผิดใช้ส่วนใหญ่เป็นประเภทยาไอซ์ เนื่องด้วยมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี ดังนั้นการกระทำผิดจึงมาจากการกระทำความผิดที่มีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจเหมือนจังหวัดอื่น ๆ

เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทราบถึงปัญหาของผู้ต้องขังที่มาจากเรื่องความอ่อนไหวของจิตใจ และความพึงพอใจส่วนตัว จึงได้ประทานให้มีการดำเนินกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจ โดยนมัสการ

พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์ทริภุญไชย จ.ลำพูน มาดำเนินโครงการพืชธรรม โดยทรงเห็นว่าธรรมะจะช่วยพัฒนาจิตใจผู้ที่กระทำความผิดใน จ.จันทบุรี ได้อย่างตรงจุด ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพืชธรรมพบว่า หลักธรรมจากพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ ได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมีสติ รู้จักคิด รู้จักชอบมากขึ้น และได้แพร่กระจาย



ความเข้มแข็งและการยังคิดไปยังผู้ต้องขังในเรือนจำเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำไปบรรพชา

รวมทั้งปฏิบัติธรรมที่วัดรวม 3 ราย นอกจากนี้โครงการกำลังใจยังดำเนินการฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน เช่น การปักผ้าด้วยวิธีบัน การสอนศาสตร์พยากรณ์ การทำสบู่ผึ่งลาย การแต่งหน้าเด็กชั้นสูง เป็นต้น โดยอาชีพเหล่านี้จะเน้นการออกไปประกอบอาชีพอิสระภายหลังพ้นโทษ อีกประการที่สำคัญที่เรือนจำแห่งนี้ได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ และเป็นการส่งต่อผู้พ้นโทษในการกลับคืนสู่สังคม คือโครงการเรือนจำแลนดตามแนวคิด "เรือนจำใจเพื่อคนใจ สร้างสังคมปลอดภัย" ที่ประกอบด้วย 7 สถานี คือ เรือนจำนครวัดไทย, Inspire coffee at เรือนจำ, Green outlet, พิพิธภัณฑสถานเสื้อกจันทบุรี, คุกซีโก้จำลอง, เรือนจำสบาย และเรือนจำคาร์แคร์ โดยปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ เรือนจำนครวัดไทย ซึ่งร้านอาหารขายข้าวแกงให้บริการแก่ประชาชนในราคาถูก ผู้มาใช้บริการเรือนจำนครวัดไทยได้บอกว่า "อาหารราคาไม่แพง ผู้ต้องขังที่มาให้บริการก็ไม่น่ากลัว และมีบุคลิกภาพที่ดีต่อกรบริการ"